

PTTทุ่ม 2.28 หมื่นล้าน ปันผลหุ้นละ 80 สตางค์

PTT มาตรฐาน บอร์ดไฟเขียวทุ่มเงิน 22,850 ล้านบาท จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 80 สตางค์ แชน XD วันที่ 11 ต.ค. นี้ ฟากบอร์ด GPSC แต่งตั้ง "ชวลิต ทิพพานิช" นั่งซีอีโอคนใหม่ แทน "เติมชัย บุนนาค" ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก

หน้า 27

PTT

1, 27

ของปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของปตท. ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 22,850 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.9% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

สำหรับรายละเอียดของเงินปันผลระหว่างกาล 0.80 บาท แบ่งเป็น 1. เงินปันผลจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินรวมประมาณ 12,853 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิ

ยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี และไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

2. เงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินประมาณ 9,997 ล้านบาท ได้จ่ายจากกำไรจากเงินปันผลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตรา 50% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยทางบริษัทได้กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล) ภายในช่วงวันที่ 11 ต.ค. 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ภายในวันที่ 12 ต.ค. 2561 พร้อมกับกำหนดวันที่จ่ายปันผลภายในช่วงวันที่ 26 ต.ค. 2561

ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น PTT ล่าสุดเมื่อศุกร์ที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมามีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นตลอดทั้งวันทำการ ขานรับกรณีทางบริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วงเดือน ต.ค. โดยทำราคาเปิดการซื้อขายที่ระดับ 54.50 บาท จากนั้นทำราคาสูงสุดของวันที่ 54.50 บาท ต่ำสุดของวันที่ 54 บาท และปิดตลาดที่ 54.25 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 0.46% เมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,737 ล้านบาท

ด้านแหล่งข่าวจาก PTT เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด PTT ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 ยังไม่มีวาระการพิจารณาเลือกพันธมิตรเพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และจะนำเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้งในช่วงเดือน ต.ค. 2561

"เติมชัย" ลาออกซีไอ GPSC

นางดุจดาว พุทธสัจจตา ผู้จัดการฝ่าย
กิจการองค์กร และกฎหมาย บริษัท โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ
GPSC เปิดเผยว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบ
ว่า นายเติมชัย บุนนาค ได้มีหนังสือแจ้ง
ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป
โดยการลาออกดังกล่าวส่งผลให้นายเติมชัย
บุนนาค พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทนัดพิเศษในวันที่ 28 ก.ย. 2561 ยัง
ได้มีมติแต่งตั้งนายชวลิต ทิพพานิช ให้
ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเติมชัย
บุนนาค กรรมการที่ลาออก โดยการแต่งตั้ง
ดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561

ด้านนายอริคม เต็บศิริ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย
ออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผย

ว่า ขณะนี้นางศรียรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และ
นางนิธิตา เทพวงษ์กร ได้มีหนังสือแจ้งขอ
ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561

ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 ยังมีมติดังนี้
1.แต่งตั้งนางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ศิริกุล เป็น
กรรมการ แทน นางนิธิตา เทพวงษ์กร และ
แต่งตั้งนางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม เป็น
กรรมการ แทน นางศรียรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์
2.แต่งตั้งนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 3.แต่งตั้งนางสาว
พรรณนลิน มหาวงศ์ศิริกุล เป็นกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 4.แต่งตั้งนายวิโรจน์
มีนะพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท แทน
นางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ โดยทั้งหมด
จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561

ส่วนนางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า
ขณะนี้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนาง
บุบผา อมรเกียรติขจร กรรมการ, กรรมการ
บริหารความเสี่ยง ได้แจ้งขอลาออกจากการ
ดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.
2561 เป็นต้นไป ■